

Sắc lệnh giảm nhựa dùng một lần có hiệu

Yêu cầu bắt buộc tuân thủ trên toàn thành phố bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2024

- Các hộp đựng bằng xốp polystyrene bị cấm phân phối. Các vật dụng này bao gồm đồ đựng thực phẩm như bát, đĩa, khay, cốc, nắp đậy và các vật dụng tương tự khác, cũng như hộp đựng trứng và khay đựng thịt.
- Ống hút và đồ dùng nhà bếp bằng nhựa (và nhựa sinh học) dùng một lần chỉ được cung cấp khi khách hàng yêu cầu.
- Ống hút và đồ dùng nhà bếp bằng nhựa (và nhựa sinh học) dùng một lần có thể được cung cấp cho khách hàng hoặc cung cấp tại các quầy tự phục vụ.
- Những vật dụng sau đây có thể không được phân phối nếu được làm từ xốp polystyrene trừ khi được bọc trong một vật liệu khác: thùng làm mát, thùng đựng đá hoặc các thùng chứa tương tự, đồ chơi ở hồ bơi hoặc bãi biển, phao nổi ở bến tàu, phao neo, hoặc mỏ neo hoặc phao điều hướng.
- Tất cả các sản phẩm xốp polystyrene đều bị cấm sử dụng tại các cơ sở của Thành phố (bao gồm các công viên, bãi biển).



***LƯU Ý: LƯU Ý:** Việc miễn trừ tự động dành cho các doanh nghiệp nhỏ có tổng thu nhập từ 500,000 USD trở xuống sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng Ba năm 2024. Có thể có các miễn trừ đối với những khó khăn dựa trên tính khả thi và khó khăn về tài chính. Có các trường hợp miễn trừ thuế nếu doanh nghiệp của quý vị bị ảnh hưởng bởi cơn bão ngày 22 tháng Giêng năm 2024. Để đăng ký miễn trừ, hãy gửi email đến sdrecyclingworks@sandiego.gov.

Các lựa chọn thay thế cho Xốp Polystyrene

VẬT LIỆU	SẢN PHẨM	CÁC NHẬN XÉT
Được ưu tiên		
Đồ dùng dịch vụ tái sử dụng	Đĩa, bát và cốc có thể tái sử dụng.	Rửa và tái sử dụng.
Giấy	Bát, đĩa, khay, cốc, hộp đựng có bản lề và hộp/thùng.	Có thể tái chế nếu khô và không có thức ăn.
Nhôm	Khay, hộp có nắp đậy, màng bọc.	Có thể tái chế nếu không có thức ăn.
Nhựa (cứng, không phải xốp)	Bát, đĩa, khay, cốc, nắp đậy và hộp đựng có bản lề.	Có thể tái chế nếu không có thức ăn.
Không được ưu tiên		
Nhựa "có thể phân hủy" và "phân hủy sinh học", mía, bã mía, tre, sợi đút và các đồ vật tương tự khác.	Bát, đĩa, khay, cốc, hộp đựng có bản lề, hộp/thùng, nắp, màng bọc.	Không thể tái chế; phải được bỏ vào thùng rác. Không được chấp nhận trong các chương trình tái chế hoặc làm phân xanh của địa phương. Không giúp San Diego đạt được các mục tiêu không rác thải.

Hỏi nhà cung cấp hiện tại của bạn về các lựa chọn thay thế cho xốp polystyrene hoặc truy cập trang web của chúng tôi tại sandiego.gov/pf-ban để biết danh sách các sản phẩm thay thế.

sandiego.gov/pf-ban

sdrecyclingworks@sandiego.gov | 858-694-7000